

กลุ่มโรงแรมอนันตรา ร่วมกับ วิศรุต อังคทะวานิช เชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย ‘ปลากัดไทย ความงาม แห่งสยาม’ ณ โรงแรม อนันตรา สยาม และ อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ



กลุ่มโรงแรมอนันตรา ร่วมกับ วิศรุต อังคทะวานิช เชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย ‘ปลากัดไทย ความงามแห่งสยาม’ ณ โรงแรม อนันตรา สยาม และ อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

5 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2562

ในโอกาสที่ “ปลากัด” ซึ่งเป็นปลาสวยงามที่โรงแรมอนันตราทั่วโลกได้จัดไว้ในห้องพักสำหรับแขกผู้ที่ต้องการเพื่อนคลายเหงา (in-room companion) ได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติให้เป็น สัตว์น้ำประจำชาติไปเมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มโรงแรมอนันตรา จึงได้ร่วมกับ วิศรุต อังคทะวานิช ช่างภาพชื่อดังผู้ถ่ายทอดความงดงามของปลากัดไทยจนโด่งดังไปทั่วโลก จัดนิทรรศการภาพถ่าย “ปลากัดไทย ความงามแห่งสยาม” ขึ้น ณ โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2562 และ อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม ซึ่งตลอด 4 เดือนนี้ ท่านยังสามารถดื่มด่ำกับกิจกรรมพิเศษที่โรงแรมได้รังสรรค์โดยมีความงามของปลากัดเป็นแรงบันดาลใจอีกด้วย

ปลากัดไทย เป็นปลานักสู้ของไทยที่มีความสำคัญกับประเทศไทยทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม และพาณิชย์ ความสวยงามพริ้วไหวอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่งผลให้ปลากัดได้รับเลือกให้ไปปรากฏโฉมในโทรศัพท์เคลื่อนที่แบรนด์ดังเป็นที่ชื่นชมไปทั่วโลก กลุ่มโรงแรมอนันตรา นอกจากจะเป็นแบรนด์โรงแรมไทยที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านสถานที่ การตกแต่ง รวมถึงการบริการอันเปี่ยมไปด้วยน้ำใจและมิตรไมตรีแล้ว โรงแรมอนันตราในประเทศไทย ยังเล็งเห็นถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ของปลากัดไทย จึงได้จัดทำข้อมูลเบื้องต้นและภาพของปลากัดไทยเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สัตว์น้ำที่มีเอกลักษณ์ของไทยไว้ในทุกห้องพัก และยังจัดปลากัดในโถสวยงามไว้สำหรับผู้รักการเลี้ยงสัตว์และต้องการเพื่อนร่วมห้องไว้คลายเหงาระหว่างการเข้าพักอีกด้วย

นิทรรศการภาพถ่าย “ปลากัดไทย ความงามแห่งสยาม” นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสพิเศษสำหรับผู้ชื่นชอบปลากัดและงานศิลปะ จะได้ชมผลงานที่ วิศรุต อังคทะวานิช ช่างภาพชื่อดังของไทยผู้หลงใหลเสน่ห์ของปลากัดและเป็นหนึ่งใน

ผู้ที่ผลักดันให้ปลากัดกลายเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ของประเทศไทย ได้ถ่ายทอดสีสันท่วงท่าพลิ้วไหวที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของนักสู้ได้นำผ่านเลนส์และจินตนาการออกมาได้อย่างงดงามเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก โดย วิศรุต ได้คัดเลือกภาพมาจัดแสดงในงานนี้กว่า 40 ภาพ โดยนิทรรศการนี้จะเริ่มเปิดให้เข้าชมในวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ บริเวณ ปารีชาติ คอร์ต และลิอบบี้ โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยจะมีงานเปิดตัวนิทรรศการ ในเวลา 14.00 – 15.00 น. ของวันเดียวกัน

ตลอด 2 เดือน อนันตรา สยาม ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมผลงานได้สัมผัสกับความอ่อนช้อยงดงาม สีสันสดสะอาดตา และความหลากหลายของดอกกล้วยไม้นานาพันธุ์ เช่น มาตามปอมปาดัวร์หรือเอื้องหลวง ฟ้ามุ่ย นางระบำ และอีกมากมาย รังสรรค์โดยทีมจัดดอกไม้ของโรงแรม ณ บริเวณ โถงลิอบบี้ ในขณะที่ผู้ที่ต้องการสัมผัสกับน้ำชายามบ่าย ทีมเชฟขนมหวาน ยังได้รังสรรค์ชุดน้ำชายามบ่าย โดยมีของว่างเมนูพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกล้วยและสีอันโดดเด่นของปลากัด อาทิ แยมโรลวนิลลาสตรอเบอรี่ เค้กชาเขียว กุ้งสะเต๊ะ และมันม่วงทอดกรอบซอสครีมกระเทียม ทานคู่กับชาสัญชาติฝรั่งเศส มาคียาจ แฟรส์ (MARIAGE FRÈRES) ซึ่งเป็นชาที่ได้ชื่อว่าเป็นชาอันดับ 1 ของโลก โดยมีชาที่ปรุงพิเศษแสดงถึงเอกลักษณ์ของไทย 3 รส คือ Eléphant Blanc เอลเลฟอง บลองค์ (ช้างเผือก) Lune Rouge ลูนรูจ (พระจันทร์สีแดง) และ Temple De L'aube ตอปล้ เดอ โลบ (วัดอรุณ) ซึ่งมีเสิร์ฟเฉพาะที่โรงแรมอนันตรา สยาม ในระหว่างเวลา 14.00 น – 18.00 น. ณ เดอะ ลิอบบี้ โรงแรมอนันตรา สยาม โดยน้ำชายามบ่าย จะให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ในราคา 850 บาท ++ ต่อเซต รวม 1 เครื่องดื่ม (ชาหรือกาแฟ) และบุฟเฟต์น้ำชายามบ่าย ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ราคา 950 บาท++ ต่อท่าน รวม 2 เครื่องดื่ม (ชาหรือกาแฟ)

โดยตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562 นิทรรศการภาพถ่าย “ปลากัดไทย ความงามแห่งสยาม” จะย้ายไปจัดแสดงที่ บริเวณลิอบบี้ ชั้น 1 ของ อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท และ ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ชื่นชมความสวยงามของสัตว์น้ำอัตลักษณ์ไทยได้นานยิ่งขึ้น

สถานที่จัดแสดงผลงานนิทรรศการภาพถ่าย “ปลากัดไทย ความงามแห่งสยาม”

– อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ถ. ราชดำริ (รถไฟฟ้า BTS สถานีราชดำริ)

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่ 5 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2562 ในเวลา 10.00 น. – 24.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ บริเวณลิอบบี้ และโซน ปารีชาติ คอร์ท

– อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท และ ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า ถ. เจริญนคร

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่ 5 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. – 22.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ บริเวณลิอบบี้ ชั้น 1